

# บราซิลพอใจแก้อุดหนุนน้ำตาล

A 2

โพสต์ทูเดย์ - "พาดิซย์" ระบุ บราซิลพอใจไทยแก้กฎหมายอ้อยและน้ำตาล คาดมีผลบังคับใช้ทันเดือน ธ.ค.นี้

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมเติมทางไปยังประเทศบราซิล เพื่อแจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นไปตามหลักสากลมากยิ่งขึ้น ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง และได้แจ้งให้บราซิลทราบว่า ขณะนี้ร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าวอยู่ในการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้ได้ทันในฤดูกาลเปิดหีบอ้อยในเดือน ธ.ค.นี้

"การแก้ไขกฎหมายฉบับนี้เพื่อทำให้เป็นไปตามหลักสากลมากขึ้น ต่อไปจะไม่มีระบบโควตาน้ำตาลทรายอีกแล้ว

เพราะบราซิลเห็นว่าการจัดสรรโควตา ค. เพื่อการส่งออก อาจเข้าข่ายเป็นการอุดหนุนการส่งออก และทำให้ระบบการค้าน้ำตาลทรายของโลกบิดเบือน อาจผิดหลักเกณฑ์องค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) โดยการชี้แจงครั้งนี้บราซิลพอใจมาก" นายบุญยฤทธิ์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม ไทยยืนยันกับบราซิลมาโดยตลอดว่า ระบบอ้อยและน้ำตาลของไทยไม่ได้ผิดหลักการดับเบิลยูทีโอ เพราะการจัดสรรโควตา ค. เพื่อการส่งออกเป็นส่วนที่เหลือจากการบริโภคในประเทศแล้วจึงนำมาส่งออก แต่การที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว โดยยกเลิกระบบโควตาก็เพื่อให้เป็นไปตามหลักสากลและให้เกิดความชัดเจนในการดูแลเกษตรกรมากขึ้น

สำหรับการจะลอยตัวราคาน้ำตาลทรายนั้น ขณะนี้ยังไม่ชัดเจน แต่คาดว่าจะทำให้ราคาน้ำตาลทรายของไทย

สะท้อนความเป็นจริงมากขึ้น เพราะราคาจะขึ้นลงตามราคาตลาดโลก และน่าจะไม่มีกำหนดราคาเพดานสูงสุดเหมือนในปัจจุบันที่กำหนดคิกโลกรัมละ 23.50 บาท

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่า ก่อนหน้านี้อบราซิลได้ยื่นคำร้องต่อดับเบิลยูทีโอว่าไทยมีมาตรการอุดหนุนการส่งออกและอุดหนุนภายในประเทศในสินค้าน้ำตาล เช่น มีการจัดสรรระบบโควตา ค. เพื่อการส่งออก มีการจ่ายเงินอุดหนุนรายได้ให้เกษตรกรปลูกอ้อย มีมาตรการจูงใจให้เกษตรกรปลูกอ้อยมากขึ้น เป็นต้น จนส่งผลกระทบต่อส่งออกน้ำตาลของบราซิล เพราะทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งไทยได้พยายามหารือกับบราซิลเพื่อหาทางออกในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าน่าจะเจรจากันได้ในเร็วๆ นี้ โดยไม่ต้องตั้งคณะลูกขุนขึ้นพิจารณาข้อพิพาทครั้งนี้ ■